



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2564

เรื่อง	สื่อ
1. จับตาสถานการณ์มันสำปะหลังเมืองกาญจน์แนะชาวไร่สำรวจแปลงสกัดโรคใบด่าง	แนวหน้า
2. คอแลมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: แปลงใหญ่จึงหริต พิจิตร	ไทยรัฐ
3. กรมข้าว เล็งใช้เทคโนโลยีฯ สมัยใหม่ยกระดับนาแปลงใหญ่ ส่ง จนท.ให้ความรู้...	siamrath.co.th
4. โครงสร้างผลิต-ขายข้าวไทย ต้องเร่งแก้ไขก่อนไร้ที่ยืน	กรุงเทพธุรกิจ
5. "อนุทิน" เปิดสถาบันกัญชาฯ ศูนย์กลางความร่วมมือ "กัญชา-กัญชง" บริการ...	มติชน
6. คอแลมน์: ข้าวลึกลับลับ: พปชร.ตีกัน บิ๊กตุ๋นกินรวบ	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
7. โฉวออน-ฝุ่นตลบ ปรับครม.'บิ๊กตุ๋น' 2/3'	มติชน (กรอบบ่าย)
8. ภาพข่าว: ตรวจงาน	เดลินิวส์
9. โฉวออน-ฝุ่นตลบ ปรับครม.'บิ๊กตุ๋น' 2/3'	มติชน
10. หนุนเกษตรกรรมกลุ่มเลี้ยงโคขุน ให้สินเชื่เพื่อต่อยอดธุรกิจ	posttoday.com

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : จับตาสถานการณ์มันสำปะหลังเมืองกาญจน์แนะชาวไร่สำรวจแปลงสกัดโรคใบด่าง

วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : 14552 หน้า : 8(กลาง)

## จับตาสถานการณ์มันสำปะหลังเมืองกาญจน์ แนะชาวไร่สำรวจแปลงสกัดโรคใบด่าง

**นางสาวศิริพร จุประจักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ราชบุรี (สศท.10) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** เปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์การผลิตมันสำปะหลังโรงงานจังหวัดกาญจนบุรี แหล่งผลิตสำคัญอันดับ 4 ของประเทศ พบว่าปี 2564 (ข้อมูลพยากรณ์ ณ 10 กุมภาพันธ์ 2564) คาดการณ์ว่า มีเนื้อที่

เก็บเกี่ยว 508,565 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 497,377 ไร่ (เพิ่มขึ้น 11,188 ไร่ หรือร้อยละ 2.25) เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกอ้อยมาปลูกมันสำปะหลังโรงงานแทน เพราะสถานการณ์ภัยแล้งและราคาของอ้อยที่ลดลงเมื่อช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา ผลผลิตรวม 1,736,241 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีจำนวน 1,643,813 ตัน (เพิ่มขึ้น 92,428 ตัน หรือร้อยละ 5.62) ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 3.414 ตัน/ไร่ (เพิ่มขึ้น 109 ตัน/ไร่ หรือร้อยละ 3.30) ทั้งนี้ ผลผลิตรวมและผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นเนื่องจากช่วงที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำฝนเพียงพอต่อการเจริญเติบโต และเกษตรกรหมั่นดูแลรักษาแปลงมันสำปะหลังดี

สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นับเป็นช่วงที่ผลผลิตออกตลาดมากที่สุด เกษตรกรจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม โดยราคาหัวมัน

สำปะหลังสดที่เกษตรกรขายได้ (ราคา ณ 22 กุมภาพันธ์ 2564) เฉลี่ย 2.01 บาท/กิโลกรัม ราคาค่อนข้างใกล้เคียงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (กุมภาพันธ์ 2563) เนื่องจากความต้องการรับซื้อมันสำปะหลังของโรงงานเพิ่มขึ้นตามคำสั่งซื้อของประเทศจีน

อย่างไรก็ตาม จากการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ปี 2563 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและปริมาณผลผลิต ซึ่งสร้างความเสียหายประมาณ 879 ไร่ ของเนื้อที่เก็บเกี่ยวทั้งจังหวัด พบการระบาดมากที่สุดในพื้นที่อำเภอบ่อพลอย และเลาขวัญ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เร่งดำเนินการสร้างการรับรู้ การป้องกัน และทำความเข้าใจให้เกษตรกรยินยอมทำลายแปลงมันหากพบการระบาด นอกจากนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่มีการสำรวจแปลงมันของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบอาการก็จะแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที และไม่มีการซื้อขายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังนอกพื้นที่ ส่งผลให้เกษตรกรสามารถป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี โดยคาดว่าจะการระบาดของโรคใบด่างนี้จะลดลงกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: แปลงใหญ่จังหวัด พิษณุ

วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : 23051 หน้า : 17(ล่างซ้าย)



สำหรับ จังหวัดพันธุ์ทองแดง ใช้เวลาเลี้ยงเฉลี่ยรุ่นละ 80 วัน ขายได้ราคา กก.ละ 180 บาท ส่วนใหญ่นิยมนำมาทอด ลาบ คั่ว จังหวัดพันธุ์ทองแดงเป็นพันธุ์ที่ทางกลุ่มนิยมเลี้ยงมากกว่าพันธุ์อื่น



เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่ตลาดในประเทศ มีความต้องการสูงระยะเวลาการเลี้ยงสั้น และได้ผลตอบแทนเร็ว

ในระยะเวลาปีสามารถเลี้ยงจังหวัดได้ถึง 6 รุ่น เลี้ยงในคอกถ้ำไม้ขนาด 2.4x1.2 เมตร มีต้นทุนการเลี้ยงเฉลี่ยคอกละ 808 บาท ได้ผลผลิต

จากการลงพื้นที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ (สทส.12) เพื่อสำรวจและติดตามสถานการณ์การผลิตจังหวัดในพื้นที่ 4 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิษณุโลก ที่มีการรวมกลุ่มแปลงใหญ่เมื่อปี 2561 มีสมาชิก 30 ราย จังหวัด 8 ชนิด จังหวัดพันธุ์ทองแดง, จังหวัดพันธุ์ขาว และจังหวัดพันธุ์ทองแดง

เมื่อจำแนกข้อมูลการเลี้ยงแต่ละประเภท พบว่า จังหวัดพันธุ์ทองแดง ใช้เวลาเลี้ยงเฉลี่ยรุ่นละ 45 วัน มีพ่อค้ามารับซื้อถึงฟาร์มในราคา กก.ละ 90 บาท หากทอดและขายในตลาดราคาอยู่ที่ กก.ละ 180 บาท แต่เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมนำมาทอด ลาบ คั่ว อบกรอบปรุงรส และทำน้ำพริก

ส่วน จังหวัดพันธุ์ขาว ใช้เวลาเลี้ยงเฉลี่ยรุ่นละ 60 วันขายได้ราคา กก.ละ 70 บาท เป็นพันธุ์ที่ต่างประเทศนิยมบริโภค เพราะสามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ผง โปรตีนจังหวัดใช้ในการผสมในอาหารประเภทต่างๆ เช่น พาสต้า ลูกก๋ี้ แกล็ก หรือพิซซ่า เป็นต้น

จังหวัดประมาณคอกละ 20 กก. เกษตรกรมีผลตอบแทนคอกละ 1,800 บาท...หักต้นทุนแล้วเกษตรกรได้กำไรเฉลี่ยคอกละ 997 บาท

หากคิดเป็นผลตอบแทนทั้งกลุ่มแปลงใหญ่ที่มีการเลี้ยงทั้งหมด 200 คอก จะได้กำไรรุ่นละ 199,400 บาท ตลอดทั้งปีเลี้ยง 6 รุ่นจะได้กำไร 1,196,400 บาท

นอกจากจะมีรายได้จากการจำหน่ายตัวจังหวัดแล้ว ยังสามารถนำมูลจังหวัดมาเป็นปุ๋ยขายในราคากระสอบละ 40 บาท เป็นการเพิ่มรายได้ช่องทางหนึ่ง

การเลี้ยงจังหวัดในวันต่อไปเกษตรกรสามารถเก็บไข่ไว้ทำพันธุ์เองได้ แต่ควรผสมไข่ระหว่างกล่องเลี้ยงเพื่อป้องกันปัญหาเลือดชิดในจังหวัดแต่อย่างไรก็ตามจังหวัดอ่อนไหวต่อสารเคมีทุกชนิด โดยสถานที่เลี้ยงตั้งอยู่ห่างจากการใช้สารเคมีหรือมีแนวป้องกันสารเคมีที่จะพัดผ่านฟาร์มด้วย.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ [siamrath.co.th](http://siamrath.co.th)

หัวข้อข่าว : กรมข้าว เล็งใช้เทคโนโลยี สมัยใหม่ยกระดับนาแปลงใหญ่ ส่ง จนท.ให้ความรู้...

วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : - หน้า : -

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. นายอัครวิชัยชาญ เป็ตนอชาว่า โภการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เป็นการประชุมการร่วมกับของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบคือ กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมชลประทาน การยางแห่งประเทศไทย และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** ก็จะร่วมกับส่งเสริมไปจนตลอดมีการนำเทคโนโลยีและสมัยใหม่ที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสู่เกษตรกรบริหารจัดการแปลงใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการผลิต 2. ด้านการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 3. ด้านการตลาด โดยจะส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมตัวกันในเรื่องของการผลิต การจำหน่าย การตลาด รวมไปถึงการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยจะแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 1. ด้านการผลิต : ส่งต่อสู่เกษตรกรสมัยใหม่ โดยใช้เครื่องจักรกล เทคโนโลยี ระบบนำ Precision Farming ไร่เรซิน ไรศัดแมลงผลิต สานตาก ระบบบริหารจัดการน้ำ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร 2. ด้านการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร : การขยายการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร เพื่อเข้าสู่การตรวจรับรองมาตรฐานการผลิต เพื่อการจัดการคุณภาพสู่ระบบมาตรฐานสากล การปรับปรุงโครงสร้างผู้ดูแลพื้นที่ 3. ด้านการตลาด : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุหีบห่อ การสร้าง Brand ให้สามารถเข้าสู่ตลาด Online และ Offline สู่ครัวเรือนยิ่งขึ้น การสร้างศูนย์รวมเกษตรกรเขตผลิต e Marketplace ให้มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งต่อไปยังการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุนการผลิตเป็นสำคัญ รวมไปถึงยกระดับการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ ตลอดจนให้พี่น้องเกษตรกรสามารถบริหารจัดการตลาดได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

รหัสข่าว: I-I210302001335

หน้า: 1/1

InfoQuest Limited | 888/178 Ploenchit Rd., 17<sup>th</sup> FL Mahatun Plaza Bldg., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330  
 ☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com



## โครงสร้างผลิต-ขายข้าวไทย ต้องเร่งแก้ไขก่อนไร้ที่ยืน

> 5

● **ยุพิน พงษ์ทอง**  
กรุงเทพธุรกิจ

การส่งออกข้าวของไทยถดถอยอย่างต่อเนื่อง โดยมีอินเดียผงาดขึ้นเป็นอันดับ 1 ของโลก ตามด้วยเวียดนามที่แซงไทยและคาดว่าในอนาคตไทยจะตกอันดับเป็นที่ 5 หากไม่มีการปรับปรุงหรือพัฒนาทั้งระบบโดยสถิติล่าสุดการส่งออกข้าวในช่วงเดือนม.ค.2564 มีปริมาณรวม 421,477 ตัน ลดลง 23.2% มูลค่า 7,826.1 ล้านบาท หรือ 262.6 ล้านดอลลาร์ ลดลง 16.2%

**เจริญ เหล่าธรรมทัศน์** นายกรัฐมนตรี ผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวในการเสวนา เรื่อง **ข้าวและชาวนาไทยจะปรับตัวอย่างไรให้เข้มแข็ง** ว่าเนื่องจากพันธุ์ข้าวของไทยไม่เป็นที่นิยมแล้ว **ต้นทุนการผลิตเราสูงมากถึง 1 หมื่นบาทต่อไร่เวียดนาม 7,000 บาทต่อไร่เมียนมา 6,000 บาทต่อไร่**

แม้ไทยจะมีข้าวหอมมะลิราคา 1,000 ดอลลาร์ต่อตัน แต่การส่งออกทำได้เพียง 3 ล้านตันต่อปี ลดลงถึง 50% ในขณะที่เวียดนามมี ST24 คุณภาพใกล้เคียง ราคา 700 ดอลลาร์ต่อตัน ตอนนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขเรื่องสารตกค้างในดินอันเนื่องมาจากสงคราม คาดว่าจะแล้วเสร็จใน 3 ปีนี้ จะสามารถเข้าขายในตลาดสหภาพยุโรป (อียู) ได้ ซึ่งได้เปรียบกรณีภาษี 0% จากไทยที่ต้องจ่าย 15% เพราะไม่มีข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ดังนั้นสิ่งที่ไทยต้องเร่งดำเนินการคือพัฒนาสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการ ลดปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุน

**นโยบายรัฐสนับสนุนทั้งระบบเกษตรกรโรงสี ผู้ส่งออก**

# โครงสร้างผลิต-ขายข้าวไทย ต้องเร่งแก้ไขก่อนไร้ที่ยืน

“ผมมี 5 ปีอาจต้องหยุดธุรกิจข้าว เพราะต้นทุนสูง กำไรน้อย จุดสำคัญเพื่อให้ข้าวไทยรอดคือทุกฝ่ายต้องปรับตัว กำหนดเป็นนโยบายแห่งชาติ กระทรวงเกษตรฯ พาณิชย์ และคมนาคม ต้องเข้ามาช่วยกันแก้ไขเชิงนโยบายระยะยาว งบประมาณมีอยู่แล้วที่อุดหนุนชาวนากันอยู่ปีละ 4 หมื่นล้าน มากพอที่จะนำมาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม”

ตอบโจทย์ทั้งฝั่งเกษตรกรและผู้ส่งออก แต่เกษตรกรต้องคุมต้นทุนให้ได้ 3,000 บาทต่อไร่ ด้วยการรวมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ได้ผลผลิตไร่ละ 1 ตัน ขายได้ในราคา กก.ละ 6-7 บาท มั่นใจว่าเกษตรกรอยู่ได้

**ปราโมทย์ เจริญศิลป์** นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า ตอนนี้งานทำนาเป็นไปแบบลุ่มๆ ดอนๆ ตามสภาพน้ำที่มีอยู่ ไม่รู้ทิศทางว่าการส่งออกต้องการข้าว

แบบไหน ใช้บริโภคในประเทศและส่งออกเท่าไร ดังนั้นถ้ามีข้อมูลชัดเจนว่าชาวนาก็พร้อมจะผลิตให้ตรงกับความต้องการ เมื่อผู้ส่งออกบอกว่าไปก็ขาดทุนทำให้ชาวนารู้สึกไม่ตีเพราะชาวนาเองก็มีกำไรสุทธิน้อยมากหักลบกลบหนี้แล้วไม่สามารถคิดค่าแรงตัวเองได้ **ต้องตำหนิรัฐบาลที่ไม่ส่งเสริมปัจจัยการผลิต ปูยแพ่งสารเคมี ค่าเช่ารถ เช่านาแพงหมด ผลผลิตข้าวได้เพียง 80 ถัง**



**อัญญา ศีหราช ประธานคณะกรรมาธิการศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ** กล่าวว่า เกษตรกรมีความพร้อมมากที่จะผลิตข้าวตามที่ตลาดต้องการ แต่ที่ผ่านมาเกษตรกรโรงสี ผู้ส่งออก ไม่เคยมานั่งคุยกัน วันนั้นเมื่อผู้ส่งออกบอกว่าต้องการข้าวนี้ก็มีกช79, กช87 ที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงอายุปลูกสั้น

ต่อไร่ในปีที่ดีที่โรงสีซื้อแพงและรัฐมีประกันรายได้ แต่สิ่งที่ชาวนาต้องการคือข้อมูลจากผู้ส่งออกและเมล็ดพันธุ์ที่ดี กรมการข้าวรับรอง เพื่อที่จะสามารถขายข้าวได้

“นโยบายรัฐต้องยืนยาว ไม่ใช่เปลี่ยนไปใช้เงินทุ่ม ซึ่งทำให้ชาวนามีคุณภาพต่ำลงโดยปีนี้ผลผลิตข้าวอาจทำได้ 25 ล้านตันเพราะ

น้ำไม่ดี ทางชานาเสนอทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับหมด เพื่อหาแหล่งน้ำ แต่ไม่มีในทางปฏิบัติ ซึ่งภาครัฐต้องให้ความสำคัญกับเกษตรกรแล้วผมจะผลิตข้าวให้โรงสีและส่งออกได้อย่างมีคุณภาพ”

**รังสรรค์ สบายเมือง นายกษมาคม โรงสีข้าวไทย** กล่าวว่า สถานการณ์ข้าวของไทยในปัจจุบันโรงสีเหมือนชื้ออนาคตเพราะกำลังการผลิต 70-75 ล้านตันข้าวเปลือกต่อปีมากกว่าผลผลิตข้าวถึง 4 เท่าตัว ทำให้ต้องซื้อข้าวสดไว้ก่อนแล้วรอจำหน่ายแต่ราคาข้าวไม่ได้ปรับสูงขึ้นตามที่คาด และยังมีข้าวฤดูกาลใหม่จ่อตลาดอยู่ ทำให้ต้องยอมขายขาดทุน

**รณวิทย์ ปริยฉัตรตระกูล คณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ** กล่าวว่า พื้นที่ทำนาของไทยมีประมาณ 61 ล้านไร่ เกษตรกร 24 ล้านคน แต่กรมข้าวมีเจ้าหน้าที่ 958 คน แแบกรับภารกิจทั้งหมด ดังนั้นควรรวมเรื่องที่จะกระจายอยู่มารวมไว้ที่กรมการข้าวเพียงแห่งเดียว โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ 4,000-5,000 คนจึงจะสอดคล้องกับภารกิจ

“เกษตรกรที่อ้างว่าทำนาแล้วขาดทุน ได้กำไรน้อย ไม่ควรเอาความจนมาเป็นข้อต่อรอง เพราะรัฐบาลได้อุดหนุนอย่างเต็มที่แล้ว ประกันราคาเราชนะก็ได้ คัดคัดศรีของชานาควรทำคุณภาพข้าวออกมาดีจึงจะอยู่รอด”

ดังนั้นเพื่อให้คุณภาพข้าวดีขึ้น ควรทำไรซ์โซนนิ่ง ข้าวหอมมะลิให้ปลูกได้ 3 จังหวัดภาคเหนือและอีสานเท่านั้น การปลูกข้าวหอมมะลินอกเขตจะไม่ได้รับการรับรอง เพื่อไม่ให้เป็นคู่แข่ง ผลักดันให้เป็นสินค้า Niche Market ภาคกลางให้ปลูกข้าวพื้นนุ่ม อีสาน เหนือปลูกข้าวเหนียว กำหนดให้เป็น กข6 ที่ตลาดนิยม

## “อนุทิน” เปิดสถาบันกัญชาฯ ศูนย์กลางความร่วมมือ “กัญชา-กัญชง” บริการผู้อยากปลูก-ประกอบธุรกิจอย่างเต็มที่ ดันให้เกิดการส่งออก



นับตั้งแต่มีการปลดล็อก “กัญชา-กัญชง” พันยาเสพติด เพื่อให้ชุมชน ประชาชน และผู้ป่วย สามารถเข้าถึงการรักษาด้วยสารสกัดกัญชา-กัญชง ได้อย่างเสรี ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ของ “นายอนุทิน ชาญวีรกูล” รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

1 ปีเศษ เกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด สธ. มากกว่า 300 กลุ่ม ที่สามารถนำผลผลิตที่ได้ มาผลิตเป็นน้ำมันกัญชาและส่วนผสมของยา กัญชาแผนไทย ใช้ในการรักษาโรคต่างๆ เช่น โรคลมชัก โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งที่มีภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรัง เป็นต้น

เกิดโมเดลปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น ขยายไปถึง 251

รพ.สต. ใน 46 จังหวัด หรือ 2,500 ครัวเรือน (ประมาณ 25,000 ต้น) ซึ่งเริ่มมีการปลูกไปเรียบร้อยแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น เริ่มเกิดระบบเกษตรพันธสัญญา หรือ “คอนแทร็คฟาร์มมิ่ง” ซึ่งส่งสัญญาณที่สื่อความหมายได้อย่างชัดเจนว่าต่อจากนี้ “กัญชา-กัญชง” นอกจากจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือก ยังจะสามารถช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับคนไทยได้ในระยะยาว

นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้กล่าวถึงก้าวต่อไปของกัญชา กัญชงสู่พืชเศรษฐกิจในวันเปิดสถาบันกัญชาทางการแพทย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 22 ก.พ. ที่ผ่านมามากกว่า จะเริ่มเห็นคลินิกกัญชาที่สามารถส่งจ่ายตำรับยา 16 ตำรับ ใน รพ. ของรัฐ ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อย่างเป็นทางการมากขึ้น นับตั้งแต่ สธ. ได้พยายามที่จะปลดล็อกกัญชา



กัญชงออกจากการเป็นพืชที่ถูกกำหนดว่าเป็นยาเสพติด ก็ไม่ได้รอว่าจะต้องมีกฎหมายใหม่ แต่ได้ศึกษากฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีอยู่ เพื่อที่จะผลักดันนโยบายนี้ อย่างเต็มที่ และทำทุกอย่างด้วยความรวดเร็ว

จนวันนี้ อย. ก็ได้ปลดล็อกพืชกัญชาและกัญชง ให้พี่น้อง ประชาชนสามารถเป็นผู้ปลูก ผู้ผลิต และผู้จำหน่ายได้แล้ว ซึ่งก็มีผู้แสดงเจตจำนงขอรับอนุญาตปลูกเป็นจำนวนมาก ต้องแจกบัตรคิว จึงย้ายให้สถาบันกัญชาทางการแพทย์ คอยเป็นสื่อกลางประสานงานกับทุกภาคส่วนในสังกัด สธ. และหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ และภาคเอกชนที่มีศักยภาพ พร้อมทั้งกำกับเรื่องการออกใบอนุญาต ให้อำนวยความสะดวกแก่ พี่น้องประชาชนทั่วไปที่สามารถประกอบธุรกิจ ได้ปลูกกัญชา กัญชงอย่างเต็มที่ด้วยความรวดเร็ว

“ปลดล็อกให้เกือบหมดแล้ว เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ จากพืชกัญชาและกัญชง มาเสริมสร้างรายได้และเปิดทาง ให้ระบบอุตสาหกรรมของประเทศนี้มีทางเลือกในการผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ไม่ว่าจะ เป็นในเรื่องของอาหารเสริม ยา เครื่องสำอาง เป็นส่วนประกอบ ของการทำอาหาร ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้น เป็นโอกาส ที่จะสร้างรายได้ สร้างผลิตภัณฑ์ และลงทุนในธุรกิจได้ ใคร ก็ตามที่จะมาขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ปลูก ผลิต สกัด



ขึ้นทะเบียน ขอให้มาด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ กัญชาและกัญชง ก็จะเป็นทองคำสำหรับเกษตรกร หรือสำหรับพี่น้องประชาชน ชาวไทย ที่รู้ในคุณค่า”

ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เป็นนโยบายสำคัญของ สธ. ที่เร่งขับเคลื่อนให้เป็นจริง ซึ่งผลการดำเนินงานภายใน 1 ปี มีผู้ป่วยได้รับยากัญชา ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทยกว่า 50,000 ราย จากสถาน พยาบาลในสังกัด สธ. มากกว่า 400 แห่ง ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชาร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อีกกว่า 300 กลุ่ม ซึ่งปัจจุบัน อย. ได้เร่งพิจารณายากัญชาเข้าสู่รายการยา ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ขณะเดียวกันในนี้ก็ต้องสร้างให้ เกิดประโยชน์ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ตั้งแต่



"ต้นทาง" คือสายพันธุ์กัญชากัญชงที่มีคุณภาพ "กลางทาง" คือการผลิตและพัฒนาวัตถุดิบคุณภาพดีและบริการที่มีคุณภาพ ตรงความต้องการของตลาด และ "ปลายทาง" คือการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขัน ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเชิงสุขภาพและเศรษฐกิจ

ขณะที่ด้าน นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้มุ่งพัฒนาโมเดลให้ตอบสนองทุกภาคส่วน ภายใต้ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) ดีไซน์ทุกๆ อย่างให้เหมาะสมกับทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น ระดับการปลูกแบบเมดิคัลเกรด ปลูกที่บ้าน เร็วๆ นี้ จะได้เห็นโมเดลใหม่ๆ เช่น "Seed Conductor", "Seed Distributors" และ "ธนาคารต้นกล้า" รวมไปถึงการจับคู่ทางธุรกิจให้พร้อมผลักดันให้เกิดการส่งออกสู่ประเทศที่มีกฎหมายนำเข้า THC ได้ในอนาคต

นี่คือโอกาสในการเสริมสร้างรายได้ของพี่น้องประชาชน เพราะขณะนี้ถือว่าความต้องการของตลาดสำหรับสินค้าที่มาจากทั้งกัญชาและกัญชง มีแนวโน้มขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่เห็นชัดเลยคือตลาดกัญชง มีอัตราการโตอยู่ที่ 15.8% ต่อปี ซึ่งหลังจากนั้นนายอนุทินก็ได้ย้ำถึงหนึ่งในนโยบายว่าจะต้องมีการจัดงานขยายผลให้ประชาชน ให้กว้างขวางมากกว่านี้ เพื่อทำให้ผลผลิตของกัญชาและกัญชงได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์มากที่สุด

โดยปีนี้เตรียมประเดิมก้าวแรกของกัญชากัญชงหลังจากการคลายล็อกที่บุรีรัมย์โมเดล ในงาน "กัญชากัญชง 360 องศา เพื่อประชาชน" ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ งานใหญ่ระดับประเทศที่ทุกกรมในกระทรวงจะร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องกัญชากัญชงแก่ประชาชน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ

"ใครอยากปลูก อยากเอาไปทำเครื่องสำอาง อาหารเสริม อาหารเสริม อยากหาพาร์ทเนอร์รับซื้อ ทุกขั้นตอนทำอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย" 5 - 7 มี.ค. นี้ ที่งาน "กัญชากัญชง 360 องศา เพื่อประชาชน" มีครบทุกคำตอบ

# พปชร. ตักกับ บิ๊กตุ๋นรวบ



**การปรับคณะรัฐมนตรี ประยุทธ์ 2/4 เริ่มฝุ่นตลบ การเจรจาต่อรองขอเก้าอี้รัฐมนตรี ทั้งภายในพรรคพลังประชาชน และพรรคร่วมรัฐบาล ผ่านมาได้หลายวันแล้ว ยิ่งมายังมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้น**

หลักใหญ่ใจความสำคัญ มีการเจรจาต่อรองเพื่อให้มีการเปิดโควตา แลกกระทรวงกันใหม่ในพรรคร่วมรัฐบาล ตามทรงนี้ก็ทำให้มีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันระดับราวๆ 10 ตำแหน่งหรือมากกว่า อันเป็นสูตรที่เรียกว่าปรับใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็ก

ในส่วนพรรคพลังประชาชน จากตอนแรกจะปรับ ครม.แบบหาคนมาแทนตำแหน่งที่ว่าง เช่น เอา อนุชา นาาคาศัย เลขาธิการพรรคพลังประชาชน โยกจาก รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี ไปเป็น รมว.ดิจิทัล แทน พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์

โยก ดร.แห่ม นฤมล ภิญญีสินวัจน์ จาก รมช.แรงงาน ไปเป็น รมต.สำนักนายกรัฐมนตรีแทน อนุชา หรือไมก์ตัน นฤมล ไปนั่งแทน เสมอ 1 รมว.ศึกษาธิการ แทน ณีญฐุพล ทีปสุวรรณ แต่ยังมีคลื่นลมแปรปรวน ทำให้การหาคนไปเป็น รมว.ศึกษาธิการ เรายังไม่ลงตัว

○○○○○

ขณะที่ชั่วโมงนี้ ดาวรุ่งอย่าง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นับวันบารมีก็กล้าแกร่ง

ขึ้นทุกที เพราะคูลูกฐานการเมือง มี ส.ส.ในพรรคพลังประชาชน มาอยู่ในปีกของตัวเอง ทั้งสายเหนือ-อีสาน-กลาง-ใต้ เลยเตรียมยกระดับขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการ

แต่ก็ติดปัญหา หากกระทรวงที่เหมาะสมกับตัวเองในโควตากระทรวงของพลังประชาชนยังไม่ได้ เพราะอย่างกระทรวงแรงงาน ตัว สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ก็ไม่ยอมง่ายๆ ที่จะหลุดจากตำแหน่ง หรือโดนโยกสลับ เสียเฮ้งสุชาติ เลยใช้กำลังภายในหลายกระบวนท่าเพื่อรักษาเก้าอี้เต็มที่

เมื่อบางตำแหน่ง บางเก้าอี้ไม่ลงตัวแบบนี้ เลยเป็นที่มาของสูตรปรับ ครม.สูตรการเจรจาขอแลกเปลี่ยนโควตากระทรวงกันในพรรคร่วมรัฐบาลกันใหม่

ทำให้ตอนแรกมีข่าวว่า ธรรมนัส กับพลังประชาชน ต้องการขอแลกกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงเกษตรฯ ของประชาธิปัตย์ แล้วธรรมนัส จะได้พาสขึ้นจาก รมช.เกษตรมาเป็น รมว.เกษตร แต่ข่าวว่า เสียต่อ เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ยอมเด็ดขาด

ล่าสุดก็มีข่าวว่า เกนนำพลังประชาชน กำลังเล็งไปที่เป้าใหญ่ จะขอแลกกระทรวงกับพรรคชาติไทยพัฒนา โดยให้ ชาติไทยพัฒนา มาดูแลกระทรวงศึกษาธิการแล้ว กระทรวงทรัพยากรฯ ทางพลังประชาชน จะขอคุมแทนเพื่อเปิดทางให้ ธรรมนัส ไปเป็น รมว.ทรัพยากรฯ

○○○○○

ส่วน วราวุธ ศิลปอาชา ก็โยกมาเป็น เสมอ 1 ซึ่งก่อนหน้านี้คนตระกูล ศิลปอาชา สองคน คือ ชุมพล ศิลปอาชา อาของวราวุธ ก็เคยเป็น รมว.ศึกษาธิการมาแล้ว รวมถึง กัญญา ศิลปอาชา พี่สาววราวุธ เคยเป็น รมช.ศึกษาธิการมาเช่นกัน



อนุชา นาคาศัย



ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า



นภมล ภิญญินวัตนันท์

หาก วราวุธ ไปเป็น รมว.ศึกษาธิการ ก็จะกลายเป็น  
คิลปอาชญา คนที่สามที่เป็นเสนาบดี กระทรวงศึกษาธิการ  
ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนักในการเมืองไทย

สูตรนี้ ชาวว่าคนในพลังประชารัฐ ก็มองว่า พรรค  
ชาติไทยพัฒนา ก็น่ารับใช้พิจารณา เพราะกระทรวงศึกษาธิการ  
ใหญ่กว่ากระทรวงทรัพยากรฯ ไม่ถือว่าเป็นการลดชั้น

ขณะที่ พรรคชาติไทยพัฒนา มีจุดอ่อน ถูกมองตอนตั้ง  
รัฐบาลรอบแรก มี ส.ส.แค่สิบคน แม้ตอนนั้นเพิ่มมาเป็น  
12 คน ได้เก้าอี้รัฐมนตรีสองตำแหน่งคือ รมว.ทรัพยากรฯ  
กับ รมช.เกษตรฯของประภัตร โพธสุธน ก็ถือว่าได้เยอะแล้ว

○○○○○

ตอนนี้ หมดยุครัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ พลังประชารัฐ  
ไม่จำเป็นต้องง้อ ชาติไทยพัฒนาเหมือนตอนตั้งรัฐบาล  
หากชาติไทยพัฒนา ได้ดูแลกระทรวงศึกษาธิการ แล้ว  
ยังรักษาเก้าอี้ รมช.เกษตรฯ ไว้ได้ ก็ถือว่า พลังประชารัฐ  
ให้ใจไปเยอะแล้ว

หากไม่ยอม อาจจะถูกริบเก้าอี้รัฐมนตรี ตัวอย่างพรรค  
ชาติพัฒนาของสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ที่มี ส.ส.สามคน ก็โดนริบ  
โควตารัฐมนตรีสำนักนายกฯ ของเทวัญ น้องชายสุวัจน์ หรือ  
พรรครวมพลังประชาชนชาติไทย ของสุเทพ เทือกสุบรรณที่มี  
ส.ส.ห้าคน ก็ถูกพลังประชารัฐกดดัน จนต้องยอมแลก  
กระทรวงแรงงาน กับกระทรวงอุดมศึกษา

สถานการณ์พรรคร่วมรัฐบาลทั้งพรรคใหญ่ พรรคเล็ก

มีความไม่แน่นอน จะต้องตั้งการ์ดสูงในการเจรจาต่อรอง  
ปรับ ครม.รอบนี้ เพราะมีความยากกว่าตอนตั้งรัฐบาล  
เนื่องจากเวลานี้ เสียง ส.ส.รัฐบาลเกินกึ่งหนึ่งมาเยอะ ทำให้  
พลังประชารัฐ มีแต้มต่อในการต่อรองมากกว่าตอนตั้งรัฐบาล  
เยอะมาก

แม้แต่ บิ๊กตู้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
ยังโดน ส.ส.พลังประชารัฐ ตีกันอำนาจการปรับ ครม. เห็น  
ได้จากเรื่องที่ ส.ส.พลังประชารัฐ จำนวนเก้าสิบกว่าคน  
ร่วมกันลงชื่อ สนับสนุนให้ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ  
หัวหน้าพรรค มีอำนาจเต็มในการปรับ ครม.รอบนี้

○○○○○

แปลได้ว่า เป็นการเดินเกมสกัด ไม่ให้ นายกฯ มีอำนาจ  
เต็มในการปรับ ครม. แบบนี้ มันก็เหมือนกับกรณีอำนาจ  
นายกฯ ปลายๆ นั่นเอง หลังจากที่ มีข่าวก่อนหน้าที่ว่า  
พลเอกประยุทธ์กำลังเล็งเล็งทาบทามคนนอกมาเป็น รมว.  
ศึกษาธิการคนใหม่แทนณัฐพล

เลยทำเอา ส.ส. แกนนำพลังประชารัฐ ต้องรีบออก  
แอ็กชันตีกันบิ๊กตู้ ที่สาเหตุหนึ่งคงเป็นเพราะ คนในพลัง  
ประชารัฐ มองว่า ปัจจุบัน พลเอกประยุทธ์ มีรัฐมนตรี  
ในโควตาของตัวเองหรือโควตากลาง อยู่แล้วร่วม 6 คน  
จึงไม่ควรได้โควตาเพิ่มอีก

เพราะรัฐมนตรีโควตากลางแต่ละคน ก็ได้ตำแหน่ง  
ไม่ธรรมดาทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา

รวม.มหาดไทย - วิษณุ เครืองาม รองนายกฯ-ดอน  
ปรมัตถ์วินัย รองนายกฯและ รวม.ต่างประเทศ-พลเอก  
ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม-อาคม เต็มพิทยาไพสิฐ  
รวม.คลัง-สุพัฒนพงษ์ พันธมีไชวี รวม.พลังงาน ส.ส.  
พลังประชารัฐ เลยต้องการจำกัดวงให้กับบิ๊กตุ๋นแค่ 6 คนนี้  
พอแล้ว ขอให้พลังประชารัฐ จัดการตำแหน่งรัฐมนตรี  
อื่นกันเอง

คาดว่า ปรับ ครม.รอบนี้กว่าโผจะสะเด็ดน้ำ ต้องเขย่า  
กันหลายรอบ วิ่งเต้นต่อรองกันฝุ่นตลบ วัตพลังกันหนัก  
จนกว่าทุกอย่างจะลงตัว หลายฝ่ายคงบอบช้ำหลุดอำนาจไป  
ตามๆ กัน .

○○○○○



**ก**ารปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ รอบ 2/3 หรือ “ตุ๋ 2/3” ในครั้งนี้ “บิ๊กตุ๋” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยันว่าจะเกิดขึ้นเร็ว เพื่อให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงตัวจริงเข้ามาทำงานให้เกิดความต่อเนื่องในนโยบายของรัฐบาล

สถานการณ์ทางการเมืองที่ทำให้การปรับ ครม.เกิดขึ้นเร็ว เนื่องจากศาลอาญามีคำพิพากษาคดีชุมนุมของกลุ่ม กปปส. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ลงโทษจำคุกแกนนำ กปปส. ทั้ง 8 คน ส่งผลให้ 3 ใน 8 แกนนำที่เป็นรัฐมนตรีได้แก่ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีทันที

เนื่องจากขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 160 (7) ที่ระบุว่า “ไม่เป็น ผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุก แม้มันนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด หรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท”

ตามข้อตกลงและไควด้าการเข้าร่วม ครม. ของทุกพรรคความรัฐบาล แก้อัรัฐมนตรีที่ว่างลง 3 แก้อั จะแบ่งเป็นไควด้า ให้อำนาจพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 2 ตำแหน่ง คือ รมว.ศึกษาธิการ กับ รมว. ดีอีเอส ขณะที่ประชาธิปัตย์ (ปชป.) 1 ตำแหน่ง คือ รมช.คมนาคม

ในไควด้ารัฐมนตรี 2 ตำแหน่งของพรรค พปชร.มีการเคลื่อนไหวของ ส.ส.พรรค พปชร.ที่ร่วมกันลงชื่อให้อำนาจเด็ดขาดเป็นของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร. เป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นรัฐมนตรีของพรรค พปชร.

นัยยะดังกล่าวเป็นการตักัน ไม่ให้มีการเสนอชื่อบุคคลภายนอกพรรค พปชร.มาเป็นรัฐมนตรี

# โผวอน-ฟุนตลป ปรับครม.'บิ๊กตุ๋ 2/3'



ตามโผในสื่อจะเห็นได้ว่ามีชื่อของ “กลุ่ม 3 ข.” หรือกลุ่ม 3 รัฐมนตรีช่วย ที่เพาเวอร์แรงในพรรค พปชร. ขึ้นนั่งว่าการ

โผแรก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ “อ.แหวม” นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช. แรงงาน ขึ้นขึ้นรัฐมนตรีว่าการดีอีเอส หรือ รมว. ศึกษาธิการ

หรือโผที่สอง ให้อ.ธรรมนัส เป็น รมว.ดีอีเอส ส่วนนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ขยับขึ้นเป็น รมว.ศึกษาธิการ และขยับ นางนฤมล นั่ง รมช.คลัง ให้มาช่วยขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจของพรรค พปชร.

เมื่อ “กลุ่ม 3 ข.” ขยับขึ้นชั้น รมว.แล้ว ทำให้ตำแหน่ง รมช.ว่างลง แกนนำ “กลุ่ม 3 ข.”

ต้องการผลักดัน “นายไผ่ ลิกค์” ส.ส.กำแพงเพชร พรรค พปชร. ที่มีความใกล้ชิดกับ ร.อ.ธรรมนัส ขึ้นมาชิงแก้อั รมช.ด้วย

ขณะเดียวกันแกนนำ พปชร.อีกกลุ่ม ผลักดันให้ “เสี่ยไอ้-นายชัยวุฒิ ธนาคนานุสรณ์” ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองเลขาธิการพรรค พปชร. ที่มีบทบาทเป็นวิปคนสำคัญในสภา เป็นอีกหนึ่งในแคนดิเดต ขึ้นขึ้นรัฐมนตรี

ยังมีชื่อเรียกของของกลุ่ม 13 ส.ส.ภาคใต้ พรรค พปชร.ที่ขอไควด้าแก้อัรัฐมนตรี 1 ที่นั่ง คืนความชอบธรรมให้กับกลุ่ม ส.ส.ภาคใต้ ที่ยังไม่มิตัวแทนของกลุ่ม ส.ส.เป็นรัฐมนตรีมาดูแลพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่จัดตั้ง ครม.บิ๊กตุ๋ 2

อีกหนึ่งโผ ไควด้า ข้อเสนอขยับ เสี่ยแองค์ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรี เลขาธิการพรรค พชช. ชันเก้อ รมว.  
ดีเอส หรือศึกษา ให้สมกับการเป็นเลขาธิการ  
พรรคแกนนำรัฐบาล

และอีกสูตร โยกสลับตำแหน่งกันระหว่าง  
พรรคร่วมรัฐบาลด้วยตัวเอง ให้ ร.อ.ธรรม  
นัส ชัยบจาก รชช.เกษตรฯ ชันเป็น รมว.  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ที่  
ปัจจุบันเป็นโควตาของพรรคชาติไทยพัฒนา  
(ชทพ.) แล้วชัยบ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.  
ทส. ไปเป็น รมว.ศึกษาธิการ แทน

แต่ต้องอยู่ที่แกนนำของพรรคร่วมรัฐบาลว่า  
จะรับเงื่อนไขหรือไม่ ซึ่งทางนายวราวุธได้ปฏิเสธ  
ผ่านสื่อมาแล้ว

ความเคลื่อนไหวของ 2 พรรคร่วมรัฐบาล  
แกนนำพรรค ภท. ยืนยันว่าจะคงยึดในโควตา  
รัฐมนตรี คือ 7 เก้าอี้เดิมไม่ขอเพิ่มตำแหน่ง  
หรือสลับกระทรวงกับใคร ส่วนพรรค ปชป.  
โควตา รชช.คมนาคม ที่แกนนำพรรค ปชป.ภาค  
ใต้ ยืนยันว่าเป็นโควตาของพรรค ปชป.ภาคใต้  
โดย นายถาวร เสนเนียม อดีตรัฐมนตรีช่วย  
ว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศสนับสนุน  
นายเจือ ราชสีห์ เลขาธิการ รชช.คมนาคม ชัน  
เป็น รชช.คมนาคม

แต่แกนนำ ปชป.บางส่วน สนับสนุน นาย  
นริศ ชันนุรักษ์ ส.ส.พัทลุง ชันมาชิงเก้าอี้ รชช.  
คมนาคม ในสัดส่วนโควตาภาคใต้ด้วย

รวมทั้งกระแสเรียกร้องให้หมุนเวียน ส.ส.ทำ  
หน้าที่รัฐมนตรีแทนคนที่อยู่มานานๆ บ้าง โดย  
ยกตัวอย่าง คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ดำรง  
ตำแหน่ง รชช.ศึกษาธิการ มาตั้งแต่ ครม.มิก  
ตุ 2/1 แล้ว

การปรับ ครม.มิกตุ 2/3 ยังอยู่ในช่วงผู้נדลบ  
กระบวนการจริงๆ มีความซับซ้อน และชันกับ  
แกนนำ โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี และหัวหน้า  
พรรค เลขาธิการพรรค ของพรรคร่วมแต่ละพรรค

ต้องจับตาว่า นายกจะชันแนวทางใดเป็น  
หลักในการปรับ ครม. ระหว่างประสิทธิภาพ  
ในการบริหารงาน และ “เอกภาพ” ของพรรค



☑ **ตรวจงาน...**นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14 พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม หมู่ 10 ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร ตรวจติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ โดยมี น.ส.เสาวณิต ทับทิมจรรยา เกษตรจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และกลุ่มเกษตรกร ให้การต้อนรับ



การปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ รอบ 2/3 หรือ “ตุ๋ 2/3” ในครั้งนี้ “บิ๊กตุ๋” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยันว่าจะเกิดขึ้นเร็ว เพื่อให้มีรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงตัวจริงเข้ามาทำงานให้เกิดความต่อเนื่องในนโยบายของรัฐบาล

สถานการณ์ทางการเมืองที่ทำให้การปรับ ครม.เกิดขึ้นเร็ว เนื่องจากศาลอาญามีคำพิพากษาคดีชุมนุมของกลุ่ม กปปส. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ลงโทษจำคุกแกนนำ กปปส.ทั้ง 8 คน ส่งผลให้ 3 ใน 8 แกนนำที่เป็นรัฐมนตรี ได้แก่ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีทันที

เนื่องจากขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 160 (7) ที่ระบุว่า “ไม่เป็น ผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด หรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท”

ตามข้อตกลงและโควตาการเข้าร่วม ครม. ของทุกพรรคความรัฐบาล แก้อรัฐมนตรีที่ว่างลง 3 แก้อ จะแบ่งเป็นโควตา ของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 2 ตำแหน่ง คือ รว.ศึกษาธิการ กับ รว.ดีอีเอส ขณะที่ประชาธิปัตย์ (ปชป.) 1 ตำแหน่ง คือ รว.คมนาคม

ในโควตารัฐมนตรี 2 ตำแหน่งของพรรค พปชร.มีการเคลื่อนไหวของ ส.ส.พรรค พปชร.ที่ร่วมกันลงชื่อให้อำนาจเด็ดขาดเป็นของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร. เป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นรัฐมนตรีของพรรค พปชร.

นัยยะดังกล่าวเป็นการตีกัน ไม่ให้มีการเสนอชื่อบุคคลภายนอกพรรค พปชร.มาเป็นรัฐมนตรี

## โผวอน-ฟุนตลป ปรับครม.'บิ๊กตุ๋ 2/3'



ตามโผในสื่อจะเห็นได้ว่ามีชื่อของ “กลุ่ม 3 ข.” หรือกลุ่ม 3 รัฐมนตรีช่วย ที่เพาเวอร์แรงในพรรค พปชร. ขึ้นนั่งว่าการ

โผแรก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ “อ.เหม้ม” นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รว.แรงงาน ขึ้นขึ้นรัฐมนตรีว่าการดีอีเอส หรือ รว.ศึกษาธิการ

หรือโผที่สอง ให้ ร.อ.ธรรมนัส เป็น รว.ดีอีเอส ส่วนนายสันติ พร้อมพัฒน์ รว.คลัง ขยับขึ้นเป็น รว.ศึกษาธิการ และขยับ นางนฤมล นั่ง รว.คลัง ให้มาช่วยขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจของพรรค พปชร.

เมื่อ “กลุ่ม 3 ข.” ขยับขึ้นชั้น รว.แล้ว ทำให้ตำแหน่ง รว.ว่างลง แกนนำ “กลุ่ม 3 ข.”

ต้องการผลักดัน “นายไผ่ ลิกค์” ส.ส.กำแพงเพชร พรรค พปชร. ที่มีความใกล้ชิดกับ ร.อ.ธรรมนัส ขึ้นมาชิงแก้อ รว.ด้วย

ขณะที่แกนนำ พปชร.อีกกลุ่ม ผลักดันให้ “เสี่ยโอ-นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์” ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองเลขาธิการพรรค พปชร. ที่มีบทบาทเป็นวิปคนสำคัญในสภา เป็นอีกหนึ่งในแคนดิเดต ขึ้นชั้นรัฐมนตรี

ยังมีชื่อเรียกร่องของกลุ่ม 13 ส.ส.ภาคใต้ พรรค พปชร.ที่ขอโควตาแก้อรัฐมนตรี 1 ที่นั่ง คืนความชอบธรรมให้กับกลุ่ม ส.ส.ภาคใต้ ที่ยังไม่มิตัวแทนของกลุ่ม ส.ส.เป็นรัฐมนตรีมาดูแลพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่จัดตั้ง ครม.บิ๊กตุ๋ 2

อีกหนึ่งโผ คือ ข้อเสนอขยับ เสี่ยแสงค์ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี



# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 2 มีนาคม 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15696

หน้า: 1 (กลางขวา), 5

Col.Inch: 60.02

Ad Value: 93,031

PRValue (x3): 279,093

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: โผว่อน-ผู้ปลดปล่อย ปรับครม.'บิ๊กตุ๋' 2/3'

รัฐมนตรี เลขาธิการพรรค พปชร. ชันแก้ว รมว. ดิโอเอส หรือศึกษา ให้สัมภาษณ์ถึงการเป็นเลขาธิการพรรคแกนนำรัฐบาล

และอีกสูตร โยกสลับตำแหน่งกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยตัวเอง ให้ ร.อ.ธรรมนัส ชัยป์จาก รมช.เกษตรฯ ขึ้นเป็น รมว. ทักษิณธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ที่ปัจจุบันเป็นโควต้าของพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) แล้วขยับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว. ทส. ไปเป็น รมว.ศึกษาธิการ แทน

แต่ต้องอยู่ที่แกนนำของพรรคร่วมรัฐบาลว่าจะรับเงื่อนไขหรือไม่ ซึ่งทางนายวราวุธได้ปฏิเสธผ่านสื่อมาแล้ว

ความเคลื่อนไหวของ 2 พรรคร่วมรัฐบาลแกนนำพรรค กท. ยืนยันว่าจะคงยึดในโควต้ารัฐมนตรี คือ 7 แก้อัดเดิมไม่ขอเพิ่มตำแหน่งหรือสลับกระทรวงกับใคร ส่วนพรรค ปชป. โควต้า รมช.คมนาคม ที่แกนนำพรรค ปชป.ภาคใต้ ยืนยันว่าเป็นโควต้าของพรรค ปชป.ภาคใต้ โดย นายถาวร เสนเนียม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศสนับสนุน นายเจือ ราชสีห์ เลขาธิการ รมช.คมนาคม ขึ้นเป็น รมช.คมนาคม

แต่แกนนำ ปชป.บางส่วน สนับสนุน นาย นริศ ชำนาญกุล ส.ส.พัทลุง ขึ้นมาชิงเก้าอี้ รมช.คมนาคม ในสัดส่วนโควต้าภาคใต้ด้วย

รวมทั้งกระแสเรียกร้องให้หมุนเวียน ส.ส.ทำหน้าที่รัฐมนตรีแทนคนที่อยู่มานานๆ บ้าง โดยยกตัวอย่าง คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ดำรงตำแหน่ง รมช.ศึกษาธิการ มาตั้งแต่ ครม.บิ๊กตุ๋ 2/1 แล้ว

การปรับ ครม.บิ๊กตุ๋ 2/3 ยังอยู่ในช่วงผู้ปลดปล่อยกระบวนการจริงๆ มีความซับซ้อน และขึ้นกับแกนนำ โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรื และหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค ของพรรคร่วมแต่ละพรรค

ต้องจับตาว่า นายกจะใช้แนวทางใดเป็นหลักในการปรับ ครม. ระหว่างประสิทธิภาพในการบริหารงาน และ "เอกภาพ" ของพรรค



การเงิน-หุ้น &gt; ข่าวการเงิน-หุ้น

# หนุนเกษตรกรรวมกลุ่มเลี้ยงโคขุน ให้สินเชื่อเพื่อต่อยอดธุรกิจ

วันที่ 01 มี.ค. 2564 เวลา 22:14 น.



## สินเชื่อเลี้ยงโค ดอกล้านละร้อย

หนุนเกษตรกรรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน ให้สินเชื่อดอกเบี้ยเพียง 0.01% หรือ ล้านละร้อย

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธ.ก.ส. ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนสินเชื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โคเนื้อ กระบือ แพะเนื้อ และไก่พื้นเมือง นั้น ปัจจุบัน ธ.ก.ส. เล็งเห็นว่า โคเนื้อได้รับความนิยมในการบริโภค อีกทั้งมีราคาขายที่สูงขึ้นกว่าในอดีต จึงได้มีการสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงโคขุนเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ ธ.ก.ส. และกรมปศุสัตว์ได้สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมในการเลี้ยงปศุสัตว์ รวมตัวจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยสามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในแต่ละพื้นที่ จากนั้นจะให้ความรู้ในการเลี้ยงที่เป็นมาตรฐานโดยกรมปศุสัตว์ควบคู่กับการจัดทำแผนธุรกิจที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม โดยแผนธุรกิจดังกล่าวแสดงให้เห็นที่มาของโครงการ โครงสร้างองค์กร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอนการดำเนินงาน แผนการจัดการ แผนการเงิน แผนการผลิต แผนการตลาด โดยใช้หลักตลาดนำการผลิต เช่น มีการจัดทำสัญญาจะซื้อจะขาย หรือบันทึกข้อตกลงการซื้อขาย มีการจัดสรรประโยชน์ให้แก่เกษตรกรหรือชุมชน เป็นต้น

ทั้งนี้ วิสาหกิจชุมชนที่มีการดำเนินงานตามกระบวนการดังกล่าว ธ.ก.ส. พร้อมให้การสนับสนุนสินเชื่อตามโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย เป็นเพื่อเป็นค่าลงทุนและค่าใช้จ่ายหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.01 ต่อปี หรือล้านละ 100 บาท เป็นระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันกู้ โดยตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปคิดอัตราดอกเบี้ยตามเกณฑ์ปกติของธนาคาร กำหนดชำระคืนเงินกู้กรณีค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ไม่เกิน 12 เดือน (พิเศษไม่เกิน 18 เดือน) กรณีค่าลงทุน ไม่เกิน 15 ปี (พิเศษไม่เกิน 20 ปี) นับแต่วันที่กู้ ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 วงเงินสินเชื่อรวม 50,000 ล้านบาท

ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 104 แห่ง และ ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนสินเชื่อไปแล้วกว่า 417 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ หรือ ธ.ก.ส. ในพื้นที่ของท่าน